
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่ 1 

วันท่ี  28 กุมภาพันธ์  ๒๕66 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

******** 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

๑. นายไพศาลเกษมสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ไพศาล เกษมสุข  

๒. นายสุเทพ   ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สุเทพ   ผลกุศล  

๓. นางทัศนี  ถนอมชีพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทัศน ี ถนอมชีพ  

๔. นายทวีป  ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทวีป  ลอยเมืองกลาง  

๕. นายธนากร  มริินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนากร  มิรินทร์  

๖. นายวิสูตร  จันทะโพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิสูตร  จันทะโพ  

๗. นายสำอางค์  นามกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สำอางค์  นามกุล  

๘. นายอุดร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุดร  ภิรมย์ไกรภักดิ์  

๙. นายเดวิด  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดวิด  อันแสนลา  

๑๐. นายบุญส่ง  คำภิระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุญส่ง  คำภิระ  

๑๑. นายเลี่ยม  วิเศษสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายเลี่ยม  วิเศษสุข  

๑๒. น.ส.เพียงตะวัน คงม่วงหมู่ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพียงตะวัน คงม่วงหมู่  

13 นางสาวขวัญเรอืน ตาปราบ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ขวัญเรอืน ตาปราบ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายประเทือง  ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ประเทือง  ธรรมโชติ  

๒. นายวินัย  เดชมาลา รองนายกเทศมนตรี วนิัย  เดชมาลา  

๓. นางจำนงค ์ มณจีันทร์ รองนายกเทศมนตรี จำนงค์  มณีจันทร์  

๔. นายประสงค์  กงชัยภูม ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสงค์  กงชัยภูมิ  

๕. นายสุน  วรรณศิลป์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุน  วรรณศลิป์  

๖. นายมาโนช  หอมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง มาโนช   หอมวงศ์  

๗. นายธารนิทร์  งาหัตถ ี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ธารนิทร์  งาหัตถี  

8 นางจุฑาทพิย์ ถีสูงเนนิ หัวหน้าสำนักปลัด จุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ  

9 น.ส.กาญจนา อนิรินทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กาญจนา  อนิรินทร์  

10 น.ส.ปัตทยา เสนาหมื่น นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปัตทยา  เสนาหมื่น  

11 นายเกียรตยิศ  จันทราภรณ์ นักวชิาการเกษตร เกียรตยิศ  จันทราภรณ์  

12 นายฐิติวัจน์  ศลิรักษา นักวชิาการพัสด ุ ฐติวัจน์  ศิลรักษา  
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เริ่มประชุมเวลา  0๙.๓๐ น. 

 - นายไพศาล  เกษมสุข ประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑๒ คน มาประชุม 12 คน ครบองค์ประชุม, เลขานุการสภาฯ  1 คน 

             มผีูเ้ข้าร่วมประชุม 12คน  

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพศาล  เกษมสุข -เรียนสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลมิตรผลได้เขามา 

ประธานสภาฯ               ดำเนินการก่อสร้างโรงงานซึ่งตอนนี้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 

     และอนาคตภายภาคหน้า คงนำพาความเจรญิเข้ามาสู่พืน้ที่ตำบลบ้านเดื่อเราอีก 

                                 ครับ รายได้ภาษีต่างๆ ก็จะเข้าสู่เทศบาลเราอีกครับ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายไพศาล เกษมสุข  -เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 

ประธานสภาฯ            ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน 2565 

                            -เชิญที่ประชุมได้เสนอในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  

                              ครั้งแรก ว่าจะมีการแก้ไขรายงานการประชุมในส่วนใดบ้างเชญิครับ 

นายทัศน ี ถนอมชีพ  -เรียนประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านจากการตรวจสอบ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1   ความถูกต้องของรายงานการประชุมเบือ้งตน้ พบว่ามีขอ้ผิดพลาดในการพิมพ์รายงาน  

                            การประชุมยังมีผิดอยู่  คอื ตัวเลขของงบประมาณที่แสดงสถานะการเงินการคลัง ณ  

                            วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นการแสดงตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น  อยากใหเ้พิ่ม 

                            รายละเอียด ให้เป็นจำนวนเต็มและจุดทศนยิมใหค้รบตามบันทึกข้อความที่ทางกองคลัง 

                            เสนอมาก่อนค่ะ จึงอยากให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานการ 

                            ประชุมให้ระเอียดอีกครั้งก่อนแล้วค่อยนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เพื่อ 

                            รับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป ค่ะ  

นายไพศาล เกษมสุข-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ หากไม่มผีมขอมติที่ 

ประธานสภาฯ          ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม 

                            สภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมคราวถัดไปกรุณา 

                            ยกมือขึน้ครับ 

ที่ประชุม       -มีมติเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปในการประชุมคราวถัดไป ด้วยคะแนน 

                            เสียง 11 เสียง ง  9+////9+   ดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภา

ฯ) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

ที่ประชุม   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายไพศาล เกษมสุข   5.1 การกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดระยะเวลา  

ประธานสภาฯ               การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 

                                 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามข้อ 20 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

                                 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

     เชญิสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อเสนอการกำหนดสมัยการประชุมสภา  

                                ประจำปี พ.ศ. 2566 และเสนอกำหนดระยะเวลาการประชุมประจำปี พ.ศ. 2566  

                                ตามข้อ 20 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

                                ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

                   สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2566 

                   สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2566 

                   สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2566 

            เชญิสมาชิกสสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เสนอครับ  

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ระเบียบวาระ ที่ 5 ข้อ 5.3 การกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.  

                                 2566 กำหนดระยะเวลาการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และการกำหนด 

                                 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 ผมขอเสนอ การกำหนดสมัยการ                  

                                 ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งถัดจากสมัย การประชุมสภา สมัยสามัญ   

                                 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ซึ่งก็คือสมัยที่เราประชุมอยู่นี ้ และเหลืออีก จำนวน  

                                 3 สมัย  และกำหนดระยะเวลาการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยละ 30  

                                 วัน  และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566ดังนี้ครับ 

                            สมัยที่ 2 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 พฤษภาคม 2566– 30 พฤษภาคม 2566 

            สมัยที่ 3 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 8 สิงหาคม 2566 – 6กันยายน  2566 

            สมัยที่ 4 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 ธันวาคม  2566– 30 ธันวาคม 2566 

นายไพศาล เกษมสุข     -มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ เชญิ 

ประธานสภาฯ               ครับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                                 ท่านใดเห็นชอบการกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566  ซึ่งถัดจาก 

                                 สมัยการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1  ซึ่งก็คือสมัยที่ 

                                 ประชุมอยู่นี ้ อกี จำนวน 3 สมัย  และกำหนดระยะเวลาการประชุมสามัญประจำปี  
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                                 พ.ศ. 2566 สมัยละ 30 วันและการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี                

                                 พ.ศ.  2566  ดังนี้  

                      สมัยที่ 2 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 พฤษภาคม 2566– 30 พฤษภาคม 2566 

           สมัยที่ 3 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 8 สิงหาคม 2566 – 6 กันยายน  2566 

           สมัยที่ 4 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 ธันวาคม  2566– 30 ธันวาคม 2566 

           กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม       -มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียงงดออกเสียง 1 เสียง (นายสุเทพ ผลกุศล 

                            ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.2 กำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2567) 

ประธานสภาฯ           การกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 และการ 

                             กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 ตามข้อ 20 ของระเบียบ 

                             กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข  

                            เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เชญิสมาชิกเสนอครับ  

นายธนากร มิรินทร์-เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชกิสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1  กำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2567) 

         การกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และการ 

                           กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 ตามข้อ 20 ของระเบียบ 

                           กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ  

                           (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ครับ  

       สมัยที่ 1 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567– 26มีนาคม  2567 เป็น    

       ระยะเวลา 30 วันครับ 

นายสุเทพ ผลกุศล   -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2  กำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2567) 

         การกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และการ 

                           กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 ตามข้อ 20 ของระเบียบ 

                           กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ  

                           (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ครับ  

       สมัยที่ 1 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม  2567 เป็น    

       ระยะเวลา 30 วันครับ 

นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ ์-เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1  กำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2567) 

         การกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และการ 
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                           กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 ตามข้อ 20 ของระเบียบ 

                           กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ  

                           (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ครับ  

       สมัยที่ 1 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 –2 มีนาคม  2567 เป็น    

       ระยะเวลา 30 วันครับ 

นายไพศาล เกษมสุข-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มผีม 

ประธานสภาฯ          จะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เสนอการกำหนดสมัยการ 

                            ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2567) การกำหนดระยะเวลา 

                            การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และการกำหนดวันเริ่มสมัย 

                            ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 

                          -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยการประชุมประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยที่ 1      

                            เริ่มสมัยประชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 – 26 มีนาคม 2567 เป็นรายะเวลา 30    

                            วันกรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม      -มีมติเห็นชอบ จำนวน 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 

ประธานสภาฯ            2567 สมัยที่ 1 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม  2567      

                              กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม     -มีมติเห็นชอบ จำนวน 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.  

ประธานสภาฯ           2566 สมัยที่ 1 เริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 –2 มีนาคม  2566      

                             กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม     -มีมติเห็นชอบ จำนวน 2 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข -สรุปมตเิสียงข้างมากเห็นขอบกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.  

ประธานสภาฯ           2566  

        - สมัยที่ 1 ของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2567) เริ่มสมัยประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์  

                               2567 มตเิห็นชอบ จำนวน 5 เสียง      

                            - เริ่มสมัยประชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 – 26 มีนาคม 2567 เป็นรายะเวลา    

            30 มีมติเห็นชอบ จำนวน 4 เสียง 

         - สมัยที่ 1  เริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 –2 มีนาคม  2567    

                              มีมติเห็นชอบจำนวน 2 เสียง  
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                           -สรุปมตเิสียงข้างมากเห็นชอบตามที่ นายสุเทพ ผลกุศล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    

                             เสนอกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2567 สมัยแรก เริ่มสมัย  

                             ประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม2567เป็นรายะเวลา 30 วัน ถือ   

                             เป็นมตทิี่ประชุมสภาให้กำหนด เสนอกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี             

                             พ.ศ.2567 สมัยแรก เริ่มสมัย ประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มนีาคม 

                             2567 เป็นรายะเวลา 30 วัน  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  

นายไพศาล เกษมสุข   -เชญิเสนอเรื่องอื่นๆครับ 

ประธานสภาฯ  

น.ส.ปัตทยา เสนาหมื่น    -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่เคารพ และสมาชิกสภา ผูท้รง

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน   เกียรตทิุกท่านขอรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  

                                   2561 – 2565 )ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       1 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินจำนวน 320 โครงการ 

           งบประมาณ186,418,500 บาท  

                                  2 โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ  

                                      11,701,000 บาท  

      3. จัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ  

                                   50,505,051 บาท  

        3.1 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ  จำนวน 82 โครงการ งบประมาณ  

                                          47,391,815  บาท 

        3.2 ครุภัณฑ์ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 3,013,200 บาท 

        3.3 เงินจ่ายขาดเงินสะสม (ไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินงาน)  จำนวน 49 โครงการ  

                                          งบประมาณ 11,701,000 บาท  

        3.4 เงินอุดหนุน (ไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินงาน) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  

                                          8,230,222,63 บาท  

        3.5 งบกลาง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,124,303.63 บาท 

       4. โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 

            4.1 ขอ้บัญญัติ ดำเนินการ จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ  

                                               7,121,941.69 บาท 

            4.2 ครุภัณฑ์ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 300,700 บาท 
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            4.3 เงนิจ่ายขาดเงนิสะสม จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 4,123,500  

                                              บาท 

            4.4 เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  

                                              8,230,222.63 บาท     

              4.5 งบกลาง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,142,303,62 บาท 

     4.6 โอนลด จำนวน 4 โครงการ  งบประมาณ 200,000 บาท 

               -สำหรับข้อมูลสรุปการดำเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นข้อมูลการ   

                                   ดำเนนิการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนนิการ 

                                   โครงการต่างๆ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดำเนินการได้ 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่มกีาร  

                                   ประชุม ซึ่ง ณ ปัจจุบันอาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมไปแล้วค่ะ ขอรายงานเพียง 

                                   เท่านีค้่ะ 

นายประเทือง ธรรมโชติ    –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ 

นายกเทศมนตรีฯ             สรุปเพิ่มเติมจากที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรายงานผลการดำเนินงาน                  

                                   โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อดังนี้ครับ สำหรับโครงการ 

                                   จ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติใหด้ำเนินการ จำนวน 49 โครงการ ปัจจุบัน       

                                   ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งครบทุกโครงการแล้ว และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง    

                                   ดำเนนิการอยู่ผู้รับเหมาก็ได้นำเครื่องจักรลงพืน้ที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 2  

                                   โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหมู่ 1 และหมู่ที่ 16 ที่กำลัง 

                                   ดำเนนิการอยู่ครับ  ซึ่งจากการดำเนินการโครงการขอจ่ายขาดเงนิสะสมประจำปี  

                                   งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 49 โครงการ ใชร้ะยะเวลาดำเนินโครงการอยู่ 

                                   เกือบปี กว่าจะดำเนินการได้ครบทุกโครงการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

                                   ก็จะมกีารขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 

                                   แก้ปัญหาให้กับพี่นอ้งประชาชนตำบลบ้านเดื่ออีก ก็คงต้องนำเสนอญัตติสู่สภา 

                                   เทศบาลตำบลบ้านเดื่ออกีทีในการประชุมคราวต่อไปเพื่อจะได้ขอให้สภาพิจารณา  

                                   อนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2566 อีกต่อไปครับ  

นายไพศาล เกษมสุข    -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 

ประธานสภาฯ              เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                                หรอืไม่ครับ    

นายธนากร มิรินทร์      -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน ในวาระ 

สมาชิกสภา เขต 1        อื่นๆ ผมมีข้อเสนอขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผูบ้ริหาร ช่วงหน้าแล้งนี้เป็น 

                               ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ผมขอเสนอดังนี้ 

                               ครับ 
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                              1.กรณีถนนเส้นนานายสาธิต ป้องขันธ์ มีการวางท่อ แต่ผมรูส้ึกว่าการประมาณการ 

                              ไม่เหมาะสมที่ไปฝังท่อลงหว้ยหามแห ผมขอเสนอให้เป็นคอนวอร์ด เพราะทุกปีมี 

                              การซ่อมแซมถนนเส้นนี้และท่อคอนกรีต ซ่อมแล้วซ่อมอีกเพราะน้ำมาจากหว้ยขาม 

                              เฒ่า และมาจากหว้ยเดื่อ มาบรรจบกันทำให้ท่อคอนกรีตเกิดความเสียหายทุกปีจึง 

                              อยากใหเ้ปลี่ยนเป็นท่อคอนเวร์ด เพื่อเพิ่มความคงคนแข็งแรงในการรองรับน้ำที่จะมา 

                              ในช่วงฤดูฝนนี ้และการประมาณการวางท่อ อยากใหเ้พิ่มการประมาณการวางท่อ 

                              ด้วยอย่าวางให้ชิดถนนมากไป ให้เหลอืพืน้ที่เผื่อจากถนนไปสัก 2-3 ท่อน เพิ่ม 

                              ความกว้างใหน้้ำระบายใหท้ัน ครับ 

                              2.การล้อมรั้วที่บริเวณสระกุดสินชัย เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีนบ้านเดื่อ 

                              ดอนกลางฯ ร้องขอมายังกระผมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายป้องกันเด็กนักเรียนตก 

                              น้ำ หรอืจมน้ำ  

   3.การดำเนินการก่อสร้าง คสล. ต่างๆ เช่น คสล. เส้นบ้านเดื่อ หมู่ 1 ไปยังบ้านนาหัว  

                              โสก ระยะทาง 1,096 เมตร งบประมาณ 2,840,000 บาท ผูร้ับเหมาก่อสร้างอาจ 

                              ไม่มี plant เป็นของตัวเอง ซึ่งพื้นฐานของการก่อสร้างถนนคอนกรีต ตอ้งมผีลเทสลูก 

                              ปูน มีคทัสลัม มดีูสลัม มทีุกอย่าง ต้องฝากไปยังกองช่างด้วยครับ ว่าการดูแลควบคุม 

                              ดูงานนั้นต้องมทีี่เก็บลูกปูน มีห้องแล็ปตรวจสอบผลเทส  และอย่างถนนเส้นบ้านน้อย 

                              พัฒนา หมู่ 12 ไปถึงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,870 เมตร ก็ต้องมีผลเทส 

                              ของถนนเหมอืนกัน และต้องมี รหัสโค๊ด ว่ามีน้ำเท่าไหร่ มีหินเท่าไหร่ มทีรายเท่าไหร่ 

                              ส่วนสเต้งค์ คือแนวตัดที่จะรองรับของถนนที่รถบรรทุกจะวิ่ง อยากจะฝากไปยังกอง 

                              ช่างด้วยว่าอยากใหเ้น้นเรื่องการควบคุมงานให้ดี ครบถ้วน อยากใหร้ะบุไปใน 

                              ประมาณการของเราว่าให้ผู้รับเหมามี plant เป็นของตัวเอง หรอืไม่ก็ให้ม ีplant ที ่

                              โหลดด้วยคอมพิวเตอร์มาให้เราตรวจสอบในขั้นตอนการควบคุมงานของกองช่างดว้ย  

                              และผลเทศต่างๆ อยากใหแ้จ้งทางสภาฯ ทราบด้วยได้หรือไม่ ผมขอฝากถนนที่ทาง 

                              เทศบาลจะดำเนนิการที่หนองอูม อยากเสนออย่างนีค้รับ ไปเทหนิคลุกถนนซึ่งพืน้ 

                              ถนนอยู่ในระดับเดียวกับป่าอ้อย อยากใหย้กระดับสัก 50 เซนติเมตร จะได้มพีืน้ที่น้ำ 

                              ไหล ถนนจะได้ไม่เกิดน้ำเซาะเสียหาย เพราะถ้าลงหนิคลุกไปแล้วปีนี้พอถึงหน้าฝนมา  

                              ถนนอยู่ในระดับเดียวกับพืน้ที่ นำ้ก็จะไม่มีที่ไหลไป ทำให้น้ำเอ่อ รถวิ่งไปมาหนิคลุกที่ 

                              ลงไปก็จะไหลไปกับน้ำกับรถที่วิ่งไปมา หากการดำเนินการสามารถยกระดับถนนขั้น 

                              มาหน่วย ก็จะมีพืน้ที่ใหน้้ำไหลไปตามข้างทางหรอืพืน้ที่ต่ำ ก็จะไม่ก่อใหเ้กิดความ 

                              เสียหายต่อถนนดินลูกรังหรอืหินคลุกที่ลงไปก็ขอใหพ้ิจารณาตรงจุดนี้ดว้ยครับ เพื่อ 

                              ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ลงไปครับ 
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นายสำอางค์ นามกุล  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากฝาก 

สมาชิกสภาฯ เขต 1    ถามท่านประธานสภาฯ ไปยังนายกเทศมนตรี ครับ เรื่องการดำเนินการจัดซื้อรถ 

                             กระเชา้ไฟฟ้า ไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงขัน้ตอนใดแล้ว เห็นเงียบๆไปครับ และอยาก 

                             เสนอให้จัดซือ้รถ EMS เพิ่มอีกเนื่องจากพืน้ที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีประชากรมาก  

                             รถ EMS คันเดียวไม่พอใช้ครับ   

นายไพศาล เกษมสุข     -มีสมาชิกสภา ท่านใดอภิรายเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอเชญิท่าน 

ประธานสภาฯ               นายกเทศมรตรีได้ตอบข้อซักถามจากสมาชิกสภาทั้งสองท่านครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ –เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนเรื่องที่ 

นายกเทศมนตรี            ท่าน สท.ธนากร ได้ซักถามเรื่องการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ 

                                ควบคุมงานให้เป็นไปตามปริมาณงาน ความแข็งแรงคงทนถาวร ก็จะให้ท่าน 

                                ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลได้ชีแ้จงต่อไป ว่าสามารถ 

                                ดำเนินการได้ในระดับไหน ซึ่งกองช่างเองก็ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ 

                                เกี่ยวข้องอยู่แลว้  ในส่วนของความรวดเร็วผมเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหานี ้ เรื่องของการ 

                                ทำท่อระบายน้ำบริเวณนาของนายสาธิต ป้องขันธ์ ตอนไปสำรวจช่วงนั้นน้ำยังท่วม 

                                อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรก็ไปยืนสำรวจ และประมาณการว่าจะต้องใชท้่อสัก 8-9  

                                ท่อน พอระดับน้ำลดลงไปทำให้ดินสไลท์ลงไปทำให้เกิดความลาดชันพอไปทำ 

                                แบบที่เราออกแบบไว้ตอนที่นำ้ท่วมก็เลยทำให้พืน้ที่เหลือมากกว่าท่อที่ประมาณ 

                                การและวางไว้ โดยใช้ท่อประมาณ 8 ท่อน พอน้ำลดจึงเห็นว่าต้องใชท้่อที่ยาวกว่า 

                                นั้นประมาณ 10-11 ท่อน ถึงจะพอดี ก็เห็นว่ามีการไปเพิ่มพอขึ้นอีก 2 ท่อน เป็น  

                                10ท่อนแลว้ ก็ยังจะเบียดถนนอยู่ ทางหมู่บ้านเองก็อยากขอเพิ่มซึ่งการดำเนินการก็   

                                ดำเนินการตามแบบแปลนที่ออกมาแล้ว การดำเนินการก็เสร็จสิน้แลว้  ในอนาคตก็ 

                                จะหาวิธีการดำเนินการแก้ไขอีกต่อไป  ส่วนถนนลูกรัง หรอืหินคลุก จริงๆแล้ว เส้น 

                                หนองกุงนี้ผมก็มีโอกาสไปดูพื้นที่ถนนก็อยู่ในระดับเดียวกันกับป่าอ้อยจรงิ ผมก็ขอ 

                                ฝากกองช่าง และท่านรองนายกที่ออกไปสำรวจร่วมกัน ก็ขอใหม้ีการประมาณการ 

                                แก้ไขด้วยหากพืน้ที่ถนนอยู่ในระดับเดียวกันกับพืน้ที่ก็ต้องทำให้ดินตรงถนนให้สูงขึ้น 

                                มากว่าพืน้ที่รอบข้างก่อนค่อยดำเนนิการลงหินคลุกในอนาคตเราจะดำเนินการแบบ 

                                นี้ต่อไปครับ และคำถามของท่าน สท.สำอางค์ นามกุล เรื่องการจัดซื้อรถกระเช้า 

                                ไฟฟ้า ช่วงนี้ผ่านมาสองเดือน ทางกรมบัญชีกลางยังไม่ตอบเรามา ตอ้งรอกรมบัญชี 

                                การกลับมาก่อน  หากมีการตอบกลับมาว่าดำเนินการไม่ได้ ตอ้งทำการยกเลิก แล้ว 

                                จัดทำการประกวดราคาจัดซื้อจัดจา้งใหม่ ครับ ส่วนการจัดซื้อรถ EMS เราจะมีการ 

                                ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซือ้ ในเร็วๆนีค้รับ อยากนำเรียนสภาฯ ว่าเราอยากได้ 

                                เป็นรถตู้ หรอืรถเล็กดี เพราะว่ารถตู้ก็เข้าซอยยาก ฝากสมาชิกพิจารณาตรงจุดนี้ 



                                ด้วยครับ  
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นายธารินทร์ งาหัตถี-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เพิ่มเติมในส่วนการจัดซื้อรถ EMS ครับ ในส่วนของพนักงานผูป้ฏิบัติงานอยากได้รถคัน 

                           เล็ก แต่ผมมองถึงอนาคตข้างหน้าเพราะว่าต่อไปเทศบาลตำบลบ้านเดื่อตอ้งเจรญิขั้น 

                           กว่านี้ จะต้องมตีำแหน่งเวชกิจฉุกเฉินหรอืตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน                            

                           ในระดับแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมผมเลยคิดว่าต้องการรถ EMS เป็นแบบรถตู้ เพราะจะ 

                           มเีครื่องมอืในการกู้ชีพพร้อมกว่ารถเล็กที่เรามีในทุกวันนีค้รับ ในส่วนที่อา้งว่าเข้าซอย 

                           เล็กไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญ เราสามารถแก้ไขได้ครับ ขอนำเรียนที่ประชุมให้ 

                           รับทราบทราบกว่านีค้รับ 

                         -ได้รับหนังสือจากทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เรื่องของการรอ้งเรียนปัญหากลิ่นเหม็นของ  

                           สุกร หมู่ที่ 8 ได้นำเรียนทางผูใ้หญ่บ้านไปแล้ว วันที่  2 มีนาคม 2566 ทางอำเภอจะลง 

                           มาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะทางผู้ร้องเรียนร้องไปที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี 

                           ไม่ร้องเรียนผ่านเรา ขอนำเรียนเชิญท่านสมาชิกที่อยู่หมู่ที่ 8 หรอืที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วม 

                           รับฟังและลงพื้นที่ดว้ยกันครับ 

       -เรื่องถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นประเด็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมไิด้ตดิตามทำถัง 

                           ขยะเปียกลดโลกร้อน 100 % ซึ่งตำบลบ้านเดื่อได้รายงานการดำเนินการไป 100 %   

                           แล้ว แต่ในการตดิตามทางจังหวัดจะออกมาติดตามที่ตำบลสระโพนทอง แต่ครัง้ต่อไปจะ 

                           เป็นมหาวิทยาลัยออกมาติดตามไม่ทราบว่าจะโดนของตำบลบ้านเดื่อหรือไม่ ขอฝากท่าน 

                           สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้กลับไปทำที่บ้านตัวเองก่อนเป็นตัวอย่าง ผมจะออกไป 

                           ดำเนินการอกีที ในส่วนของพนักงานเทศบาลกำลังรดีรายชื่อว่าใครดำเนินการแลว้หรอื 

                           ยังไม่ทำเพื่อรายงานท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่ออยู่  

นางทัศนี ถนอมชีพ  -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดฉิันขอเสนอเรื่อง 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  อื่นๆ คือเรื่องการสื่อสาร ขอขอบคุณทางคณะผูบ้ริหารที่ดำเนินการโครงการขอจ่ายขาด 

                           เงินสะสมจำนวน 49 โครงการใหแ้ล้วเสร็จ ในการทำสัญญาตกลงจ้าง หรอืแจ้งลงงาน  

                           แจง้เข้าดำเนนิการว่าจะดำเนินการวันไหน อยากใหป้ระชาสัมพันธ์แจ้งข่าวต่อสภาฯ  

                           ในไลน์กลุ่มสภาฯ ได้รับรู้รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมสอดส่องดูแล ตรวจสอบช่วยกัน เช่นการ 

                           ดำเนินการวางท่อระบายน้ำหว้ยแล้ง ซึ่งสถานที่ดำเนินการอยู่ห่างจากบ้านดิฉันไม่ถึง  

                           400 เมตร แต่ดิฉันไม่ทราบเลยว่ามีการลงพื้นที่ดำเนินงานตอนไหน โครงการก่อสร้าง 

                           ร่องระบายน้ำหมู่ 16 ก็ไม่ทราบว่ามีการแจ้งลงดำเนินการ โดยที่เราซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ 

                           ไม่รู้เรื่องเลย ผูใ้หญ่บ้านไม่ทราบ ชาวบ้านไม่ทราบ  ว่าจะมีโครงการเข้ามาดำเนนิการวัน 

                           นั้น ชาวบ้านต้องใชเ้ส้นทางในการสัญจร เราเข้าบ้านไม่ได้ ออกบ้านไม่ได้ ไม่มีการเตรียม 

                           ตัวเตรียมการในการแก้ไขปัญหาการสัญจรของประชาชนขอฝากด้วย 

                           อีกเส้นทางหนึ่งคอืสายดอนธาต ดิฉันจะไปดูตอนที่ท่านดำเนินการเสร็จแล้ว พอไปดูพืน้ 



                           ที่ลงหินลูกรัง แต่มองไม่เห็นหนิลูกรัง มีแต่ฝุ่นตลบอบอวน ชาวบ้านก็ฝากมาถามท่าน 
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                           ประธานไปยังคณะผูบ้ริหารแจ้งส่วนงานที่รับผิดชอบให้ดูแลด้วยหากหน้าฝนมาถึงจะเป็น  

                           อย่างไร หนิคลุกที่ว่ามันจะยังเหลืออยู่หรือไม่ กลัวว่าจะต้องได้ทำการซ่อมแซมอีก ยังไง 

                           ก็ขอฝากเรื่องการแจ้งเข้าดำเนินการโครงการต่างๆ ให้สภาได้ทราบด้วยเพื่อการ   

                           ขับเคลื่อนตรวจสอบช่วยกัน 

นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านผมขอนำเรียน

นายกเทศมนตรีฯ          งานต่างๆของจังหวัด และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้สมาชิกสภา ได้รับทราบตามที่ 

                               ได้รับถ่ายทอดมาครับ   

-สำหรับเรื่องการแจ้งลงงานทางผู้รับเหมาจะแจ้งเป็นหนังสอืมาว่าจะมาวันไหน แต่ 

 เขาก็ไม่ได้ลงตามที่แจ้งมานะครับแต่ก็อยู่ในหว้งเวลาที่เขาแจ้งมา บางทีมาผมก็ตกใจ 

 เหมอืนกันกับพวกท่าน ก็จะพยายามจริงๆ ทางกองช่างจะทราบว่าผูร้ับเหมาจะมาวัน  

 ไหน ก็ฝากกองช่างเลยนะครับคราวต่อไปให้แจ้งสภาทางไลน์กลุ่มให้ทราบด้วยทุก   

 โครงการที่ดำเนินการ 

          -เรื่องโครงการถนนดินลูกรังจริงๆแล้วไม่มีคำว่าถนนดินลูกรัง ในพืน้ที่ของเราก็ไม่มี    

  ดินลูกรัง ลูกรังจริงๆต้องอยู่ที่คอนสาร 1 คิว แพงมาก ฉะนัน้ จะมีแต่ดนิลูกรังภู   

  กระแตเราจงึใช้ชื่อโครงการว่าโครงการถนนดินลูกรังตามสภาพพื้นที่ และทรัพยากร   

  ที่ม ีช่วงที่ดำเนินการใหม่ก็จะมีดนิเยอะหน่อย พอฝนตกมาหนิลูกรังก็จะโผล่ขึ้นมา   

  เรื่อยๆ ฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆ  

   -เรื่องงานประชาสัมพันธ์งานของอำเภอนดิหน่อย ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้เกลิ่น 

                                ในลำดับแรกเลยเรื่องภาษีที่โรงงานน้ำตาลเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วค่าทำเนียม ภาษีที่ดิน   

                                และสิ่งก่อสร้างเราจะได้ประมาณปีละห้าแสนกว่าบาทโดยประมาณ แต่ถ้าภาษีที่ทาง  

                                รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาลนัน้จะเพิ่มขึน้หรอืไม่อันนีย้ังไม่ทราบ  

   -เรื่องจัดตั้งอำเภอใหม่ก็เช่นกัน ดูแล้วหลังจากที่มโีรงงานน้ำตาลขึ้นมาภาพบริบทของ 

                                เรามันเด่นขึน้มา เพื่อที่จะแยกจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์เลย เหมาะสมที่จะ 

                                ปกครองตนเองเป็นอำเภอ ให้ผ่านการเลือกตั้ง สส.ใหม่ออกมาก่อนค่อยวิ่งเต้น 

                                ดำเนินการอกีรอบครับ  

   -เรื่องการจัดงานพระไกรสิงห์นาท วันที่ 1-6 มีนาคม 2566 นี ้ก็จะเชญิท่านสมาชิก 

                                สภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อร่วมพิธีเปิดงานพระไกรสิงห์นาท ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์  

                                เวลา 06.00 น. ผู้ที่จะไปรวมถวายชา้ง พร้อมกันที่หน้าศาลพระไกรสิงห์นาท ถวาย 

                                ช้างเชือกละ 500 บาท จะได้เสือ้ที่ละลึกครบรอบ 85 ปี  1 ตัว  เวลา 07.39 น.  

                                ขบวนแห่จะเริ่มที่บริเวณหน้า ซีเจมอร์ ก่อนถึง ธกส. ให้พวกเราไปรวมตัวตรงจุดนัน้  

                                สำหรับขบวนรถแห่ของเราก็พร้อม มีการแสดงแห่งบุญบั้งไฟในขบวน และจะมี 

                                กิจกรรมการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ตำบล ขายผลผลติทางการเกษตร ในวันที่ 4  



                                มีนาคม 2566  
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   -เรื่องงานโครงการอำเภอยิ้มจะจัดที่บ้านจะมื่น ม. 3 ตำบลบ้านเดื่อเราเป็นสถานที่ 

                                ดำเนินการในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เราต้องจัดเตรียมสถานที่ทุกอย่างร่วมกับ 

                                ท้องที่ คือหมู่บ้าน จะมีการออกร้านจากส่วนราชการต่างๆ ออกร้านจากหมู่บ้านเพื่อ   

                                โชว์ศักยภาพและการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานราชการต่างๆ ในวันนั้นดว้ย  

                                 ส่วนกำหนดการจะให้สำนักปลัดแจง้รายละเอียดอีกครั้ง 

   -การเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จะแตกต่างจากการ 

                                 เลือกตั้ง สส.เพราะ 1 หน่วยเลือกตั้ง จะมี 3 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มี 

                                 ทั้งหมด 6 หน่วยเลือกตั้ง บัญชผีูม้ีสทิธิเลือกตั้งติดอยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุก 

                                 หมู่บ้านแลว้ขอให้ทุกท่านไปตรวจสอบบัญชรีายชื่อผูม้ีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ ที่ทำการ 

                                 ผูใ้หญ่บ้านได้ครับ 

   -เรื่องการขออนุญาตเข้าใช้พืน้ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่ตอ้งขอไปที่ 

                                กระทรวงมหาดไทยอีกแล้ว เพียงแต่ขอให้ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านก่อน แล้วก็ผ่าน 

                                ผู้บริหาร และผ่านมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น และผ่านนายอำเภอ ตามระเบียบ 

                               กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9                                   

           -เรื่องเกี่ยวกับแผนแนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบ 

                               กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในอำเภอ 

                               เกษตรสมบูรณ์ 2562 ฉบับปรับปรุง จะเชื่อมโยงกันกับแผนหมู่บ้าน ทางผู้ใหญ่บ้าน 

                               จะมีการประชุมจัดทำแผนหมู่บ้านในช่วง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  ส่วนท้องถิ่นจะ 

                               มีการจัดทำแผนในช่วง เดือนมีนาคม –เมษายน ส่วนอำเภอเกษตรสมบูรณ์จะจัดทำ 

                               แผนในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ส่วนจังหวัดจะจัดทำช่วง เดือน พฤษภาคม- 

                               กันยายน  ก็จะต่อเนื่องกันแบบนี ้ฉะนัน้การจัดทำแผนก็จะต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน 

                               แบบนีน้ะครับ  

          -เรื่องไฟป่า ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพืน้ที่เราด้วย เพราะโทษหนักมาก  

                              สำหรับผูท้ี่เป็นต้นเหตุของการเกิดไฟไหม ้ไฟป่า มโีทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

                              มาตรา 220 ผูใ้ดที่กระทำให้เกิดไฟไหมแ้ก่วัตถุใดๆ แมจ้ะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็น 

                              อันตรายแก่บุคคลอื่นหรอืทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิด 7 ปี และปรับ 

                              ไม่เกิด 140,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 225 ผูใ้ดกระทำให้เกิด 

                              เพลิงไหม้ดว้ยความประมาทและเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผูอ้ื่นเสียหายหรือกระทำโดย 

                              ประมาทจนเป็นอันตรายต่อชวีิตและทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอื่นต้องระวางโทษ 

                              จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรอืปรับไม่เกิด 140,000 บาท ฉะนัน้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย 

                              นะครับ  
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          -เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน เราก็ทำตามนโยบายของผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นละ  

                              10 ที่ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อดำเนินการไปแล้ว 4 ที่ เราก็จะดำเนินการไปให้ได้สัก  

                              10-11 ที่ หรอืมากกว่านัน้ ก็จะดูตามปัญหาที่ประชาชนเป็นอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ 

                              ท่วมขังเบือ้งตน้ 

นายบุญส่ง คำภริะ –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมอยากฝากเรื่อง 

สมาชิกสภาฯเขต 2 ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ที่ยังดำเนินการยังไม่ครบทุกเส้นทาง ระยะทางอาจจะ 20-30  

                         เมตร ทุกหมู่บ้านน่าจะยังหลงเหลอือยู่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านทุ่งสีดา บ้านนาสีดา บ้านหลักแดน  

                         บ้านหว้ยโป่ง  บ้านน้อยพัฒนา หรอืบ้านหนองบัวทั้ง 4 หมู่บ้าน และถนนเส้นที่ว่าจะลงหนิ 

                         คลุกเอาเข้าโครงการตัง้แต่ปีแรกเส้นน้ำประปาไปทะลุทางไปบ้านนาคานหัก ของบ้านน้อย 

                         พัฒนา หมู่ที่ 12 ก็ยังไม่มกีารดำเนินการใดๆ ก็ขอฝากด้วยนะครับ  

น.ส.กาญจนา อนิรินทร์-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอนำเรียนการ 

ผอ.กองสวัสดิการฯ   ดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม สืบเนื่องจากสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้อนุมัติ 

                           งบประมาณโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมอาชีพซึ่งปีนี้ 

                           เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ จงึได้ประชุม 

                           หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผูบ้ริหาร มีมติที่จะมีการดำเนินการโครงการส่งเสริม 

                           อาชีพ โดยทำโครงการสร้างผา้ลายอัตลักษณ์ของตำบลบ้านเดื่อขึ้นมา ตัง้ชื่อว่าผ้าลาย 

                           มะเดื่ออุทุมพรสำหรับลวดลายที่ปรากฏอยู่ในผนืผา้จะดึงออกมาจากวิสัยทัศน์ของตำบล  

                           เป็นคำขวัญของตำบลซึ่งจะแสดงถึงเรื่องราวในผนืผา้ ปีนี้เราก็จะส่งเสริมอาชีพให้  

                           ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อได้มรีายได้เสริมจากการทอผา้ลายอัตลักษณ์นอกเหนอื  

                           จากการทำเกษตรกรรม โดยพืน้ฐานของประชาชนตำบลบ้านเดื่อหลายหมู่บ้าน 

                           หลายท่านที่มคีวามสามารถในการทอผ้าอยู่แล้ว เทศบาลตำบลบ้านเดื่อจงึจัดทำ 

                           โครงการส่งเสริมอาชีพนี้ขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ  

       -ขอแจ้งเรื่องวัคซีนพษิสุนัขบ้า ตอนนีก้องส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนพษิ 

                           สุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวแล้ว หรอืท่านใดจะมาขอรับวัคซีน ไปฉีดเองที่บ้านก็ขอเชิญที่ 

                           กองส่งเสริมการเกษตรค่ะ ตอนนี้ได้ทำหนังสอืแจง้ไปยังหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์แล้ว 

       -แจง้ประชาสัมพันธ์งานพระไกรสิงห์นาท ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ตำบลบ้านเดื่อ 

                           รับผิดชอบร่วมกับตำบลหนองข่า ซึ่งเราจะต้องนำสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านเดื่อไป 

                           จำหน่ายอยู่ที่งานพระไกรสิงห์นาท ปีนี้รูปแบบจะเพิ่มขึน้ ซึ่งได้ทำหนังสอืแจ้งเข้าร่วม 

                           กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านเดื่อที่ขึ้นชื่อก็จะมีไมก้วาดดอกหญ้าที่ขายดีมาก ไม่ 

                           พอขายทุกปี มีแตงโม น้ำอ้อย น้ำพริกจิง้หรีด และผักไฮโดรโปรนกิจากโรงงานน้ำตาล  

                           และโรงเรยีนบ้านเดื่อวิทยาคม และปีนี้จะมีการจัดนทิัศการณ์ในเต้นท์ด้วย ในส่วนของ 

                           ตำบลบ้านเดื่อก็จะมีจัดนิทัศการณ์ทอผา้ลายอัตลักษณ์ของตำบลบ้านเดื่อซึ่งจะพิเศษ 
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                    กว่าทุกปีค่ะ ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมของเราค่ะ 

                           ในส่วนของวันที่ 5 จะมีการเดินแบบผา้ไทย ตำบลบ้านเดื่อ โดยท่านประเทือง ธรรมโชติ  

                           นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นนายแบบกิตติมศักดิ์ และรุ่นทั่วไปก็จะเป็นท่านกำนัน 

                           ตำบลบ้านเดื่อเข้าประกวด ก็ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อร่วมให้ 

                           กำลังใจผูเ้ข้าประกวดตำบลบ้านเดื่อดว้ยค่ะ 

นายธารินทร์ งาหัตถี –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เพิ่มเติมสามเรื่องครับ 

         1.แจ้งเรื่องการบริการจัดเก็บขยะ รถขยะชำรุด 1คัน ตอนนี้แจ้งซ่อมไปยังศูนย์ฮีโน่ ยัง 

                              ซ่อมไม่เสร็จ ในการเก็บขยะรถขยะโซนเหนอืยังใช้การได้อยู่ รถขยะอาจจะออกจัดเก็บ 

                              ล่าช้าสักหน่อยเพราะมีรถเก็บขยะคันเดียวครับ  

          -มีประชาชนรอ้งเรียนเรื่องการบริการของ EMS ทราบว่าอาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจ 

                              กันในเรื่องของการสื่อสาร เพราะว่าทางผูร้้องเรียนเขาได้แจง้ไปที่ 1669  ซึ่ง  

                              หมายเลข 1669 จะเป็นเลขศูนย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ในส่วนของการแจ้งอาการป่วย 

                              บางทีพยาบาลที่เขารับแจง้เขาจะคัดกรองว่าไม่ฉุกเฉิน เขาจงึไม่แจ้งมาที่โรงพยาบาล 

                              เกษตร  โรงพยาบาลเกษตรจงึไม่ได้แจ้งมายัง  EMS ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                              ประชาชนจงึเกิดความเข้าใจผิดว่าทำไม EMS ของตำบลบ้านเดื่อไม่ไปรับคนป่วยทั้งๆที่ 

                              แจ้งมาแล้ว ก็ฝากประชาสัมพันธ์ใหพ้ี่นอ้งประชาชนได้เข้าใจด้วยครับ  

         -เรื่องการจองรถ EMS อยากแจง้ให้ประชาชนได้รับทราบว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้ 

                             ต้องเข้ามาแสดงความจำนงก่อนสามวัน เพราะคิวรถ EMS เราเต็ม ทั้งเคทนอกพืน้ที่ 

                             ต่างจังหวัด ทั้งในพื้นที่ก็เต็ม  

นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ ์-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1    ผมอยากเสนอว่าในการการซ่อมถนน คสล. หรอืถนนแอสฟัลท์ติกที่ชำรุดอยากใหซ้ือ้ 

                             แอสฟัลท์ติกชนิดถุง เพื่อมาซ่อมแซมหรอืปะรอยต่อของถนนให้ใชง้านได้ป้องกันการ 

                             เกิดอุบัติตเิหตุครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอตอบข้อ 

นายกเทศมนตรีฯ         ซักถามที่สามาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงเรื่องถนนดินลูกรัง จะเป็นดินผสมกับลูกรัง 

                               สาเหตุที่มีตอซังข้าวปะปนอยู่ด้วยนั้นเพราะเป็นดินผสมลูกรังในนาซึ่งมีพื้นที่นาอยู่ 

                               บริเวณภูกระแตที่มีดนิกับลูกรังผสมกันอยู่ครับท่านประธานฯ ก็จะมลีูกรักเยอะบ้าง 

                               น้อยบ้างตามสภาพพื้นที่ เพราะเราใชป้ริมาณมากที่ตอ้งใช้ ถือว่าดีกว่าดินที่อื่น 

                               แน่นอนครับยังไงก็ทนต่อการใช้งานครับ  

   -เรื่องการปะบุถนนที่อาจเป็นรอยเชื่อมต่อ หรือชำรุดบางจุดอนาคตผมก็จะให้ 

                                พนักงานคนงานของเราไปดำเนินการซ่อมแซมอยู่แต่ในช่วงนี้ยังไม่ได้ไปดำเนนิการ 

                                ใดๆ เนื่องจากกิจกรรมงานโครงการ งานประเพณีเยอะมากซึ่งพนักงานจ้างคนงาน 
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                                ของเรายังมีภารกิจที่ต้องทำเร่งด่วนอยู่ เลยหน้างานกิจกรรมไปจะดำเนินการครับ  

                                ถ้าเป็นแผลใหญ่คงตอ้งใช้การจา้งงานเพื่อใหง้านออกมาดีใชง้านได้นานและปลอดภัย 

                                ครับ  

นายวินัย เดชมาลา     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องการ 

รองนายกเทศมนตร ี    จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการไปแล้วมบี้านจะหมื่นหมู่ที่ 3 จำนวน 2 ที่  และบ้าน 

                              หนองแต้พัฒนา ดำเนินการไป 2 ที่ และอีกต่อไปที่คาดว่าจะดำเนินการจะเป็น บ้าน 

                              หนองบัวน้อยประมาณ 4 ที่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองบัว  เมื่อเสร็จจาก 

                              บ้านหนองบัวแล้วจะเข้าดำเนินการบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 12 ต่อไปครับ  

         -เรื่องถนนเข้าสู่พืน้ที่การเกษตรสายบ้านน้อยพัฒนา ไปบ้านโนนสวรรค์เดิมทีเป็นดิน 

                             จากที่อื่นที่ไม่ใช่ดินภูกระแตจึงเป็นดินเหนยีวส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันเราใช้ดินผสมลูกรัง 

                             จากภูกระแตเท่านั้นและในการดำเนินการครั้งต่อๆไป ความหนาของดนิที่เราค่อยๆทำ      

                             ทุกปีก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขั้น พืน้ที่ถนนก็จะค่อยๆมีคุณภาพขึ้นไปในทุกปีครับ 

นายเดวิด อันแสนลา –เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมมีเรื่องจะฝาก 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ท่านประธานสภาถามไปยังคณะผูบ้ริหารดังนี้ครับ 

         -เรื่องงบประมาณการดำเนินการด้านโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ โดยเงินที่เราใช้จริงๆ  

                             อยากใหท้่านคณะผูบ้ริหารใชใ้ห้มันคุ้มค่า เพราะหากเราดำเนินการโครงการต่างๆแล้ว 

                             งานที่ได้ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ประสิทธิภาพงานที่ดีเช่นงบประมาณทำ คสล.อย่างที่ท่าน 

                             สมาชิกสภาได้นำเรียนไปแล้ว นั้น ผู้ประกอบการหรือผูร้ับจ้างเองท่านเอาปูนมาสเต้งค์ 

                             เท่าไหร่ ก็ไม่ทราบใช้แบลคโฮตักจึงมีก้อนดนิติดมาด้วยผมว่ามันก็ใช้ไม่ได้ และเหล็กที่ 

                             ใช้ในการเสริมถนน คสล. เป็นเหล็กกี่มลิตามแบบหรอืไม่ ก็ต้องให้ตรงตามแบบครับ  

                             ผมอยากฝากว่าเรื่องเหล่านีเ้ป็นเรื่องสำคัญนะครับ อยากให้กำชับช่างผูค้วบคุมงานให้ 

                             เคร่งครัดเรื่องนีค้รับ  

         -เวลาท่านลงไปสำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการโครงการต่างๆ อยากให้แจ้งเจ้าของพื้นที่  

                             เช่นผูน้ำหมู่บ้าน หรอืสมาชิกสภาในเขตพืน้ที่ด้วย จะได้ทราบลักษณะพืน้ที่  

         -เรื่องการจัดเก็บขยะเทศบาลตำบลบ้านเดื่อมี สี่พันกว่าครัวเรือนแค่ ได้เงนิจาก 

                             ประชาชนค่าจัดเก็บขยะ ประมาณสองแสนบาทมันนอ้ยกว่า จำนวนครัวเรือน อยากให้               

                             จัดเก็บให้ได้เต็มพืน้ที่กว่านี้ครับ                            

นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องที่ 

นายกเทศมนตรีฯ         ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมา ผมก็จะกำชับกองช่างให้เคร่งครัดในการควบคุมงาน 

                              ของช่าง ก็ฝากท่านรองนายกเทศมนตรี ช่วยดูแลด้วยอีกแรงครับ ขอบคุณที่ช้ีแนะครับ 
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นายไพศาล เกษมสุข –มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ครับ หากไม่มขีอปิดการประชุมครับ  

ประธานสภาฯ  

       -ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  

 

         (ลงชื่อ)ขวัญเรอืน ตาปราบผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                                                  (นางสาวขวัญเรอืน  ตาปราบ)     

               เลขนุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

 

(ลงช่ือ)ทัศน ี ถนอมชีพประธานกรรมการ  (ลงช่ือ) เดวิด  อันแสนลา  กรรมการ 

        (นางทัศนี  ถนอมชีพ)            (นายเดวิด  อันแสนลา) 

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

(ลงช่ือ) สุเทพ  ผลกุศล  กรรมการ  (ลงช่ือ) ธนากร  มิรินทร์  กรรมการ 

      (นายสุเทพ  ผลกุศล)      (นายธนากร  มิรินทร์) 

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

      (ลงช่ือ)      ไพศาล  เกษมสุข        ผู้รับรองการประชุม 

                     (นายไพศาล  เกษมสุข) 

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
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